

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LÀ MỤC TIÊU QUAN TRỌNG CỦA DỰ ÁN PHER



Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn

Ngày 09/06/2023, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã chủ trì cuộc họp giám sát và đánh giá các hoạt động triển khai của Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (PHER) tại ĐHQGHN. Buổi họp đã diễn ra với sự tham gia của các đối tác: Chủ nhiệm dự án Trần Ngọc Anh, Đồng Chủ nhiệm dự án Teshome Alemneh, Giám đốc dự án Richard Hopper và nhóm công tác của dự án. Đại diện lãnh đạo các Trường Đại học: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế của ĐHQGHN đã tham dự và trực tiếp phụ trách một số cấu phần của dự án.

Tại buổi họp, Chủ nhiệm Dự án PHER đã trình bày kế hoạch hành động năm 2023 và các nhiệm vụ đã được triển khai với sự hợp tác của ĐHQGHN. Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh quan điểm của ĐHQGHN là tập trung đầu tư vào các hoạt động có thể mạnh, dựa trên các điểm mạnh của Đại học Indiana để đảm bảo sự tương thích. Đây cũng là lần đầu tiên 8 nhóm hành động của Dự án (VIAN) ngồi lại với nhau, do đó, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn kỳ vọng các bên sẽ cùng cập nhật thông tin mới nhất về các hoạt động và xây dựng mô hình quản trị dự án một cách thông suốt.

Các đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và Trường Đại học thành viên đã trình bày các kết quả đạt được trong năm 2023 và những cơ hội thách thức trong quá trình lên kế hoạch và triển khai các hoạt động trên nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm hệ thống thông tin quản trị, hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, hỗ trợ xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mới tại ĐHQGHN (bao gồm cả module trực tuyến về giảng dạy), hợp tác công tư (PPP), xây dựng KPI để đánh giá giảng viên và nghiên cứu viên, xây dựng hội đồng đạo đức và quy định về liêm chính học thuật, hỗ

trợ nâng cao chất lượng dịch vụ hướng nghiệp cho sinh viên và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Dự án đã tiếp thu và tiếp tục làm việc với các đơn vị thành viên để thống nhất nội dung và gia tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới. Sự phối hợp của các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN được coi là nguồn lực quan trọng để xây dựng các phương án hành động phù hợp với bối cảnh của từng lĩnh vực tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn kỳ vọng rằng trong tương lai, Dự án sẽ xây dựng được một mô hình quản trị hiệu quả, từ đó tối ưu hóa nguồn lực và đạt được các mục tiêu đã đề ra.